

Quản Chúng Tội Phát?

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Sáu, 13 Tháng 1 Năm 2012 06:31

Khäng bä nhà nä cä đây có nghĩa là hành đäng cäa nhà nä cä khäng bä ngä i dân dä i hình thäc công khai hay âm thäm, mà hình thäc dùng du đäng hay công an giä đäng du đäng hành hung dân là mät trong nhäng cách.



“Quän chúng tä phát”, CS Hà nä i lä i đät thêm mät tä ngä đä che đäu hành đäng tä i ác có tä chäc cäa hä. Tä lâu và nhiäu län CS Hà nä i và CS Bäc Kinh, đã mäc thä cho công an, mät vä, cänh sát chìm, dân quân, dân phòng và du côn, du đäng giä đäng thäng dân, ra chä i mäng, đánh đäp nhäng ngä i dân biäu tình ôn hòa. Ngä i dân Viät Nam gä i hä là “xä hä i đen” và CSVN gä i là “quän chúng tä phát”.

Khi mät chä đä cai trä, mät nhà cäm quyän dùng hình thäc khäng bä nhà nä cä trá hình nhä väy; khi mät chä đä cai trä, nhà đäng cuäc tä chäc du thä, du thäc, du côn, côn đä hành đäng tä i ác có tä chäc nhä Mafia väy, thì chä đä cai trä đó trä thành quân khäng bä nhà nä cä, nhäng mafia, không đáng gä i là “chánh quyän” cũng không đáng gä i là nhà cäm quyän näa. Và giai đä an cai trä theo kiäu đó là thä i mäc pháp, thä i phi pháp đã tä i rä i, báo hiäu thä i suy tàn hay säp đä cäa chä đä bä i mät cuäc đä i thay län nhä cách mäng hay đä o chánh.

Dù dùng xä o thuät tuyên truyän đäng danh đät quä, CS Hà nä i gä i cuäc biäu tình cäa ngä i dân là “tä täp đông ngä i”, CS Bäc Kinh là “sä cä täp thä”. Còn ngä i dân sä đäng quyän tä do ngôn luän thì CS gä i là “lä i đäng dân chä tuyên truyän chống phá nhà nä cä” dù trong chä đä CS làm gì có tä do, dân chä mà lä i đäng, nhäng CS cä tänh bä nói. Nhäng CS bây giä không còn gät ai đä c näa. Trong mät cuäc hä i thä ai vä i ngä i trong nä c trên RFA, ngä i trong nä c nói häych tä et ra, chäng thäm sä CS näa. Xin trích, “Thäc ra “quän chúng tä phát” thì (cä i) cũng là hä thä i, cũng là đäng viên hät chä đầu phä i là ngä i ngoài đäu”. “CS dùng quyän và tiän đä mäng nä du đäng làm.” “Thäy ä i, hä cho con có 200 ngàn mà biäu con tä i đó rä i nói xä u này kia nä, thì bây giä näu mà tä nhiên mät có näa tiäng đäng hä mà con có 200 ngàn thì thôi chä, mình chäu khó mät chút có sao đäu.”

Vä quän chúng tä phát trong vä tu viän Bát Nhã, “Thäy Chän Minh nói: Trong cái vä đó thì nhäng thành phän “quän chúng tä phát” toàn là gái đä i m, dân giang hä, xì ke ma túy, hä chä tä i nguyên mät xe, hä đä xuäng. Hä chä tä Sài Gòn hay ä đäu đó, hä chä tä i gän chùa rä i đä xuäng. Hä bä o mä i ngä i khi vô rä i ra läy đä c mät món đä nào đó cäa mät ông thäy, mät tăng thân hoäc mät sä cô thì kä nhä đä c 200 ngàn. Có bäng chäng đäng hoàng thì sä đä c 200 ngàn.”

“Còn nhä cái vä ä nhà thä Thái Hà väa rä i có cái bà gä i ä hä i phän nä đó, đäu là ngä i cäa hä

Quản chúng tôi phát?

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Sáu, 13 Tháng 1 Năm 2012 06:31

không, làm gì có quản chúng tôi phát! Bên chúng tôi bên trong của nó thì những người trong nước họ hiểu rõ.”

Đây là khủng bố nhà nước (state terrorism) do Đảng Nhà Nước, nhà cầm quyền CS làm. Đây là tội phạm có tổ chức, đây là tội phạm quán hành do công an, cảnh sát làm theo lệnh của CS. CS làm không biết bao nhiêu lần, suốt từ Bắc chí Nam, chế độ CS Hà Nội đã đi, đã tổ chức cho công an CS giết dân hay tổ chức cho du đảng dùng gậy gộc, hung khí hay vũ khí bèn nhún hành hung những người dân để tranh đòi quyền lợi và vật chất hay tinh thần. Như các tôn giáo đòi tội do tôn giáo, cấm sát hại; trí thức đòi dân chủ và nhân quyền; dân nghèo thành phố và thôn quê đòi nhà đất bất chấp thu thuế mớ của cải – tất cả đòi hỏi cách ôn hòa, những CS trấn áp bằng bạo lực.

Trong nước người dân thích phim trình thám Hình Không, Địch Hàn, Đài Loan và “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS mượn đầu bàn tay lông lá của nhà nước, cảnh sát là công an tổ chức, báo kê, thổi tung cho những kẻ giết dân du đảng đi đánh đập dân, nên lấy chữ “xả hội đen” để cho lòng người du thù, du thù, cơn đờ y. Còn CS thì họ đã nói trên đất ra mặt tội người mới gọi là “quản chúng tôi phát”. Họ ngoi tay trong nước xài cũng xài luôn như mặt thông tin viên của Đài RFA dùng các mặt bài truyền thông và dài để phân tích.

Những chế độ thích hợp nhất có lẽ là chữ “khủng bố nhà nước” (state terrorism) hay “tội phạm có tổ chức”. Khủng bố nhà nước ở đây có nghĩa là hành động của nhà nước khủng bố những người dân để hình thức công khai hay âm thầm, mà hình thức dùng du đảng hay công an giết dân du đảng hành hung dân là mặt trong những cách. Chữ “khủng bố nhà nước” này đã có trong danh từ chính trị và xã hội học lâu rồi. Hai môn học Chính trị Học và Xã hội học đã sử dụng chữ này trong sách giáo khoa học của Society: The Basics của John J. Macionis năm 2000 đã xuất bản hơn 5 rồi. Học sinh viên đời học Mỹ nào cũng học. Mặt cách đi tìm, để hiểu nghĩa của chữ “khủng bố nhà nước” này là hình thái khủng bố do người của nhà nước như công an, quân đội và lực lượng thi hành hay do người của nhà nước giết danh, giết dân những người dân họ do nhà nước mà nên như du đảng để thi hành. Về để hiểu nghĩa đó người ta thấy CS Hà Nội đang thi hành kế hoạch khủng bố nhà nước để với các cá nhân tham gia phong trào để tranh cho tội, dân chủ, nhân quyền VN và phong trào đòi quyền sống, quyền sống họ của nông dân và quyền lao động của công nhân. Còn “tội phạm có tổ chức” là mặt tội để hình do mặt tổ chức như mafia làm ra.

Bao nhiêu nhà tranh đấu dân chủ bị công an giết những người dân, du đảng chọt xe, bắt cóc trên đường đi. Tội luýt số Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, nhà báo tội do Điểu Cày, Cố Trung Tá Bộ Địch CS Bắc Việt Trần Anh Kim, Ks Địch Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, LM Phan Văn Lợi, LM Nguyễn Văn Lý, Lê Nguyên Sang, Trần Minh Đức, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiê, ông Phạm Văn Trì và nhà giáo Vũ Hùng; tất cả đều, cách này hay cách khác, bị công an, du đảng khủng bố nhà nước. Nhà văn Trần Khôi Thanh Thủy bị liệt vào nhà 14 lần.

Số dĩ CS dùng cơn đờ thi hành học khủng bố nhà nước vì dùng lực lượng võ trang chính thống mà đàn áp dân thì mang tiếng với thế giới, vì thế họ phải mượn tay du đảng để khủng bố trấn áp người dân.

Quản Chúng Tôi Phát?

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Sáu, 13 Tháng 1 Năm 2012 06:31

Độc tài CS đã biến kinh tế thành một kế hoạch và nghẽn thắt tinh vi, cao kèn để kinh tế tình hình và vượt vượt con người trẻ trẻ trẻ, trẻ trẻ trẻ, trong và sau cuộc Cách Mạng Vô sản ở Nga. Điều mà nhà cầm quyền CS Hà Nội để cho các nhà cầm quyền địa phương và công an CS dùng công để để kinh tế tình hình và vượt vượt người dân đòi quyền sống và đòi tài sản là một thế kinh tế nhà nước. Điều với CS Hà Nội có u cánh là giành, giết, bám để quyền cai trị toàn diện cho Đảng CS. Mọi hành vi cá nhân hay tập thể đi ngược lại hay thách thức quyền bính đó của Đảng, thì Đảng buộc tội là phản đảng, phản cách mạng, CS đi tới với bất cứ giá nào, bằng mọi phương tiện dù sứt máu, ác độc, ác độc nhất, trong đó kinh tế nhà nước là một cách CS Hà Nội thế kinh tế dùng./.